

XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

Đổi thoại - chìa khóa tạo đồng thuận

Thời gian qua, huyện Đông Hưng luôn quan tâm tổ chức tốt các cuộc đổi thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Trên tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, trách nhiệm, qua các cuộc đổi thoại đã giải quyết kịp thời những vướng mắc, bức xúc, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân, tạo sự đồng thuận để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Lựa chọn đúng vấn đề

Với tinh thần dân chủ, tại hội nghị đổi thoại giữa đồng chí Bùi Đức Hoàng, Bí thư Huyện ủy Đông Hưng với cán bộ, nhân dân xã Phong Châu về xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao đã có rất nhiều ý kiến, kiến nghị, trao đổi sát với thực tiễn địa phương. Ông Cao Xuân Mác, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Phong Châu rất phấn khởi khi lãnh đạo huyện về địa phương đổi thoại để nhân dân được trực tiếp bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị một số vấn đề còn vướng mắc trong quá trình xây dựng NTM như xử lý triệt để rác thải nông thôn, đầu tư kinh phí nâng cấp thiết chế văn hóa, duy tu, nâng cấp nhà thờ tổ nghề hát chèo, đẩy nhanh tiến độ xây dựng cụm công nghiệp Phong Châu...

Đồng chí Bí thư Huyện ủy đã trực tiếp trao đổi, trả lời đầy đủ, trách nhiệm, trọng tâm, trọng điểm, thấu tình, đạt lý, nhân dân đồng tình, đánh giá cao; đồng thời, đề nghị UBND huyện triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ của tỉnh, của huyện kịp thời để địa phương có thêm nguồn lực hoàn thiện các tiêu chí NTM nâng cao.

Ông Hà Quang Cường, Bí thư Đảng ủy xã Phong Châu cho biết: Đổi thoại cũng là cơ hội giúp cấp ủy, chính quyền xã nâng cao vai trò lãnh đạo, quản lý, được gần dân, hiểu dân hơn, để dân hiểu, đồng thuận và tiếp tục chung tay xây dựng



Việc bổ sung giáo viên đã giúp các trường học khắc phục khó khăn, đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt

thành công NTM nâng cao tại địa phương. Nội dung đổi thoại cũng là vấn đề nhân dân rất quan tâm, người chủ trì đã cầu thị lắng nghe, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị và trả lời một cách thấu đáo từng vấn đề.

Trên tinh thần cầu thị, tôn trọng ý kiến của nhân dân, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp của huyện Đông Hưng đã lựa chọn những vấn đề đang bức xúc, đang cần được giải quyết để đổi thoại, đưa ra giải pháp tháo gỡ, ổn định tình hình ngay từ cơ sở. Cấp huyện, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã đổi thoại

với người bị dừng trợ cấp chế độ chất độc hóa học ở một xã, về xây dựng NTM nâng cao tại xã Phong Châu; đồng chí Chủ tịch UBND huyện đổi thoại với hiệu trưởng các trường học trên địa bàn; nhiều lần tiếp xúc, đổi thoại với cán bộ, nhân dân xã Đông Á liên quan đến việc triển khai xây dựng nhà máy xử lý rác thải công nghệ cao, xử lý vi phạm về đất đai... Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp xã cũng thường xuyên tổ chức đổi thoại về các vấn đề nhân dân quan tâm, bức xúc. Các hội nghị đổi thoại thu hút rất đông

cán bộ, nhân dân tham gia, kiến nghị nhiều nội dung.

Vướng mắc được tháo gỡ kịp thời

Hội nghị đổi thoại thành công không dừng lại ở việc lắng nghe, trả lời mà phải giải quyết được những ý kiến, kiến nghị chính đáng của cán bộ, nhân dân, kịp thời tháo gỡ vướng mắc để tạo đồng thuận. Ví dụ, tại hội nghị đổi thoại với hiệu trưởng các trường học trên địa bàn, khi mới bắt đầu một số hiệu trưởng còn bày tỏ lo lắng, băn khoăn về chủ trương luân chuyển; nhưng sau hội nghị, được giải thích cặn

kẽ đã đồng thuận về công tác tại đơn vị mới, nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy năng lực, sở trường, nỗ lực, cố gắng vì học sinh, vì phong trào giáo dục của huyện. Bởi chủ trương luân chuyển cán bộ đã được thảo luận, cân nhắc kỹ, hợp lý, cam kết có lộ trình giải quyết kiến nghị của các trường, đặc biệt là bổ sung đội ngũ giáo viên đang khuyết thiếu, tăng cường cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu dạy và học hiện nay. Năm 2023, huyện Đông Hưng tổ chức thi tuyển giáo viên bảo đảm chặt chẽ, khách quan, minh bạch, 150 người được tuyển dụng đã khắc phục tình trạng thiếu giáo viên cho các trường. Từ ngân sách nhà nước và nguồn xã hội hóa, từ năm 2022 đến nay, hàng chục trường được đầu tư xây dựng mới, sửa chữa lớn với tổng kinh phí hàng trăm tỷ đồng, đồng phân bổ của huyện giữ vững vị trí tốp đầu toàn tỉnh.

Ông Trịnh Duy Vinh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Hồng Việt chia sẻ: Đầu năm 2023, dù luân chuyển tới 26 hiệu trưởng các trường học trên địa bàn song tôi thấy đã có sự hợp lý hơn, cơ bản đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của người dân trong diện luân chuyển. Không chỉ vậy, những kiến nghị của chúng tôi tại hội nghị đổi thoại với đồng chí Chủ tịch UBND huyện trước khi luân chuyển

cũng từng bước được giải quyết thấu đáo, trong đó có việc nâng cấp cơ sở vật chất trường học. Sau bao năm phải dạy và học ở ngôi trường xuống cấp, nay giáo viên, học sinh nhà trường phấn khởi thi đua dạy tốt, học tốt vì có ngôi trường mới khang trang, hiện đại, nhờ vậy chất lượng giáo dục được nâng lên. Năm học 2022 - 2023, nhà trường được công nhận danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, được nhận bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Với những vấn đề khó liên quan đến việc triển khai xây dựng nhà máy xử lý rác thải công nghệ cao, xử lý vi phạm môi trường đất đai tại xã Đông Á, dừng trợ cấp chế độ người bị nhiễm chất độc hóa học, thu hồi đất giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án, công trình..., người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện Đông Hưng với nghị tiếp xúc, đổi thoại mà còn trực tiếp gặp gỡ từng cá nhân, những người chưa đồng thuận tại gia đình, tại xã, tại các buổi tiếp công dân định kỳ hàng tháng để lắng nghe, trả lời, giải đáp cặn kẽ, giải quyết kịp thời kiến nghị chính đáng của họ. Qua đó, nhiều người đã hiểu vì sao mình bị dừng hưởng trợ cấp, không có kiến nghị nữa; người dân xã Đông Á đã dừng tập trung đông người, hơn 50 hộ có vi phạm mới về đất đai cũng đã nhận sai, tự giác tháo dỡ công trình vi phạm, trả lại hiện trạng đất ban đầu. Ông Tô Biên

Cường, xã Đông Á chia sẻ: Cán bộ tiếp xúc, đổi thoại với dân là rất cần thiết. Ở đâu có vấn đề gì vướng mắc, cán bộ về trực tiếp nghe ý kiến là bảo đảm quyền dân chủ của nhân dân. Thông qua đổi thoại, tôi và người dân Đông Á được bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, cũng hiểu rõ hơn chủ trương của tỉnh, của huyện để thực hiện. Sau đổi thoại, nhân dân không tập trung đông người nữa, tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền. Tôi mong cấp ủy, chính quyền thường xuyên tổ chức tiếp xúc, đổi thoại với nhân dân để mọi vấn đề khúc mắc được giải quyết ngay từ cơ sở.

Mặc dù còn một số hạn chế và những khó khăn, vướng mắc song các hội nghị đổi thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện Đông Hưng với nhân dân thời gian qua thực sự là diễn đàn để người dân được phát huy quyền làm chủ của mình. Những tâm tư, nguyện vọng, bức xúc của người dân cũng được giải quyết, bà con đồng thuận, chung tay xây dựng quê hương Đông Hưng ngày càng phát triển. Qua đổi thoại cũng giúp người đứng đầu cấp ủy, chính quyền nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành, đề ra cơ chế, giải pháp sát thực tế, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

HIẾU MIỄN

“Nghệ sĩ” nông dân giữ “lửa” chèo



Nghệ nhân nhân dân Bùi Văn Ro biểu diễn cùng các nghệ nhân, diễn viên câu lạc bộ chèo làng Khuốc.

Tại “quê lửa, đất chèo” Thái Bình, nghệ thuật chèo không chỉ được lưu giữ bởi các đoàn nghệ thuật, nghệ sĩ chuyên nghiệp mà còn được bảo tồn, phát triển bởi các “nghệ sĩ” nông dân và gần 3.000 câu lạc bộ nghệ thuật quần chúng.

KỶ 1: “LÃO SAY” MỀ CHÈO

Danh xưng “lão say” gắn liền với Nghệ nhân nhân dân (NNND) Bùi Văn Ro từ năm ông 18 tuổi. Với vai ông lão say rượu trong trích đoạn chèo cổ “Lão say cu cậu” và giành hu chương vàng hội diễn nghệ thuật quần chúng tỉnh Thái Bình ở tuổi 18, đến nay đã 72 tuổi, ông vẫn dành trọn niềm đam mê với chèo.

Người giữ “bầu vọt” của làng

Làng Khuốc, xã Phong Châu (Đông Hưng) hiện có khoảng 150 nghệ nhân, diễn viên đang tham gia tập luyện, biểu diễn chèo thường xuyên, trong đó nghệ nhân Bùi Văn Ro là NNND và 3 nghệ nhân ưu tú (NNUT). Bao lần về thăm làng Khuốc là ngần ấy lần chúng tôi có dịp được xem NNND Bùi Văn Ro biểu diễn ở chiếng chèo của làng. Những buổi biểu diễn khi vào mùa đông, lúc trong mùa hè, khi sớm, khi muộn nhưng nhiệt huyết của ông lão tuổi đã ngoài 70 vẫn luôn làm khán giả thân phục. Có trích đoạn ông

vào vai lão say ngật ngưỡng; có trích đoạn ông lại là lão nông mục thước, điểm đằm, yêu làng, yêu nước. Lời ca, lối diễn của ông là hồn cốt của chèo cổ, mang hơi không gian đậm chất văn hóa cổ truyền...

Say mê biểu diễn, truyền nghề cho con cháu của làng thông qua hình thức truyền khẩu, hơn 50 năm qua, tiếng hát chèo của ông vẫn da diết, đôi tay vẫn mềm mại theo làn điệu chèo. gương mặt hồ hởi, tinh thần phấn chấn, NNND Bùi Văn Ro trải lòng: Tôi bên duyên với chèo từ sự chỉ dạy của người nhân chào Khuốc lại hoàn toàn khác. Khi du khách đến với làng Khuốc thường được xem những vở chèo cổ như “Tứ Thủ du tiên”, “Vợ chồng lão hải”, “Quan âm Thị Kính”, “Lưu Bình Dương Lễ”... Đặc biệt, vở chèo “Tống Trân Cúc Hoa”, đây là vở mà làng Khuốc góp phần ghép khoảng 20 lần điệu chèo cổ...

hát rất riêng. Có những làn điệu dù giống nhau nhưng cách ngắt nhịp, đánh trống để của nghệ nhân chào Khuốc lại hoàn toàn khác. Khi du khách đến với làng Khuốc thường được xem những vở chèo cổ như “Tứ Thủ du tiên”, “Vợ chồng lão hải”, “Quan âm Thị Kính”, “Lưu Bình Dương Lễ”... Đặc biệt, vở chèo “Tống Trân Cúc Hoa”, đây là vở mà làng Khuốc góp phần ghép khoảng 20 lần điệu chèo cổ...

NNND Bùi Văn Ro trần trối, khó khăn nhất của làng Khuốc hiện nay là nhiều nghệ nhân không còn nữa. “Vốn cổ” của nghệ thuật chèo làng Khuốc đang được lưu giữ bởi những nghệ nhân lớn tuổi. Vì vậy, dù Niềm đam mê nghệ thuật chèo cứ thế mà thấm vào máu từ lúc nào cũng không hay. Chèo Khuốc có nhiều làn điệu độc đáo mà không ở đâu có được như: Ván cờ tiên, Đường trường thu không, Tinh thư hà vị, Hề đơm đó... Những làn điệu độc đáo của chèo Khuốc không thấy ở nơi đâu bởi ca từ và lối

Trần trở nhân lên tình yêu với nghệ thuật chèo

NNND Bùi Văn Ro từng là chủ nhiệm câu lạc bộ chèo làng Khuốc hơn 20 năm. Không chỉ nổi tiếng với những vai lão trong chèo, ông còn đặc biệt thành công với nhiều vai hề. Các vai diễn của ông thường là vai chính. Như bao thế hệ nghệ nhân chèo của làng Khuốc, ông vẫn ngày ngày bên bờ trên chiếc xe đạp đã cũ kỹ, dù nắng hay mưa đi khắp nơi truyền dạy chèo cho người dân ở mọi lứa tuổi. Ngoài nhiều phần thưởng cao quý, năm 2019 ông vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu NNUT. Năm 2022, ông được phong tặng danh hiệu NNND ở lĩnh vực nghệ thuật trình diễn dân gian.

NNND Bùi Văn Ro trần trối: Không ít nghệ nhân của làng Khuốc đã gần bó với nghệ thuật chèo gần cả cuộc đời. Dù đã ở tuổi “xưa nay hiếm”, tất cả mọi người vẫn đang bên bờ trên hành trình truyền dạy nghệ thuật chèo cho con cháu trong làng và những người có mong muốn được tìm hiểu, học hỏi về chèo. Ngoài ra, ở những địa phương khác trong tỉnh cũng có một số nghệ nhân có nhiều thành tích và đóng góp lớn trong truyền dạy, bảo tồn nghệ thuật chèo nhưng chưa được công nhận NNUT, NNND. NNND Bùi Văn Ro cho rằng, để phong trào chèo làng Khuốc phát triển, cần quan tâm xét tặng danh hiệu NNUT, NNND cho những thành viên ở các đội chèo, nhóm chèo khác trong tỉnh. Ông mong mỗi sự ghi nhận của các ngành chức năng sẽ góp phần nhân lên tình yêu và trọng trách của mỗi người trong việc bảo tồn nghệ thuật truyền thống.

Trong đời sống văn hóa hiện đại, nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống đang đứng trước nguy cơ bị mai một. Nếu không kịp thời bảo lưu, những vốn cổ của cha ông có thể sẽ bị thất truyền. NNND Bùi Văn Ro tin tưởng, với sự quan tâm, đồng hành của các cấp chính quyền, các ngành chức năng trong bảo tồn nghệ thuật chèo truyền thống, Thái Bình sẽ mãi là đất chèo như bao đời qua.

(còn nữa) TÙ ANH

Món quà nhỏ, ý nghĩa lớn

Với nhiều người, cầm trong tay cuốn sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) hay tấm thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) là điều hết sức bình thường nhưng với những người có hoàn cảnh khó khăn thì điều đó không hề dễ dàng. Chính bởi vậy, việc tặng sổ BHXH và thẻ BHYT cho những người có hoàn cảnh khó khăn là việc làm rất ý nghĩa nhằm giúp họ có thêm niềm tựa và động lực để vươn lên trong cuộc sống.

Lâu nay, bà Đinh Thị Khuylết ở phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình) đã nghĩ đến việc tham gia BHXH tự nguyện để hưởng lương hưu khi về già. Nhưng vốn là lao động tự do, cuộc sống bấp bênh với thu nhập không ổn định nên dù biết là như vậy nhưng bà đành “lực bất tòng tâm” vì điều kiện kinh tế không cho phép. Vừa qua, bà Khuylết được BHXH tỉnh hỗ trợ một số đơn vị tài trợ tặng sổ BHXH nên bà rất vui. Bà tâm sự: Bản thân tôi vì thức sâu sắc về tầm quan trọng của việc tham gia BHXH để sau này khi hết tuổi lao động được hưởng lương hưu hàng tháng có thu nhập ổn định, không phải trông chờ, phụ thuộc và bết gánh nặng cho con cháu, hơn nữa lại được cấp thẻ BHYT đi khám chữa bệnh với quyền lợi rất ưu đãi, nên tôi quyết tâm tham gia BHXH ngay từ bây giờ. Nay được BHXH tỉnh và nhà tài trợ trao tặng sổ BHXH, tôi rất phấn khởi và cảm động. Khi hết thời hạn sổ BHXH này, tôi sẽ cố gắng tự mình đóng tiếp để nối dài quá trình tham gia cũng như vận động người thân, bạn bè tích cực tham gia BHXH tự nguyện để được hưởng quyền lợi BHXH, BHYT.

Ở xã Vũ Lạc (thành phố Thái Bình), anh Đào Đăng Tính hoàn cảnh rất khó khăn. Dù biết ai cũng nên có tấm thẻ BHYT để phòng thân khi không may bị ốm đau, bệnh tật nhưng vì điều kiện kinh tế mà anh đành “đánh liêu” năm này, một năm này. Với chương trình tặng sổ BHXH và thẻ BHYT, chúng tôi đã phối hợp hiệu quả với BHXH



Đại diện Bảo hiểm xã hội tỉnh tặng sổ bảo hiểm xã hội cho người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Thái Bình.

có thể yên tâm lao động, nếu lỡ ốm đau thì cũng không lo lắng quá nhiều. Anh Tính chia sẻ: Vì cuộc sống khó khăn quá nên tôi chưa tham gia BHYT, nay được tặng tấm thẻ này tôi phấn khởi lắm. Cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của BHXH tỉnh và các nhà tài trợ đã cho tôi một điểm tựa chăm lo cho sức khỏe.

Thiệt thực hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, thời gian qua, BHXH tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị tài trợ tích cực tham gia tặng sổ BHXH và thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn. Ông Phạm Minh Tấn, Phó Giám đốc Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Thái Bình (VietinBank Thái Bình) cho biết: Quan tâm, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình chính sách là việc làm được hệ thống VietinBank quan tâm, thể hiện tốt trong thời gian qua. Trên địa bàn tỉnh Thái Bình, tính đến thời điểm này tổng kinh phí chúng tôi đã thực hiện công tác an sinh xã hội lên đến gần 11 tỷ đồng, thông qua những việc làm như xây dựng trường học, tài trợ mua sắm trang thiết bị y tế, tặng quà người cao tuổi, người nghèo... Đối với chương trình tặng sổ BHXH và thẻ BHYT, chúng tôi đã phối hợp hiệu quả với BHXH

tỉnh để làm tốt công tác này nhằm chia sẻ về vật chất, động viên về tinh thần, giúp những người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống; giúp họ có cơ hội tham gia BHXH tự nguyện để được hưởng lương hưu khi tuổi già, có thể BHYT để chăm sóc sức khỏe cho bản thân. Vừa qua, chúng tôi trích gần 240 triệu đồng để tặng sổ BHXH và thẻ BHYT cho người dân trên địa bàn tỉnh.

BHXH, BHYT là hai chính sách lớn, trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước nhằm mục tiêu chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo đảm công bằng xã hội, mở ra cơ hội để ai cũng có lương hưu hàng tháng khi hết tuổi lao động. Ông Phạm Quốc Thái, Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: Việc làm này đã khơi dậy tinh yêu thương của mỗi người, kêu gọi mỗi người tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, sẵn sàng giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, nhân lên những hành động thiết thực, góp phần xây dựng cộng đồng đoàn kết, giàu lòng nhân ái. Với sự tài trợ của các đơn vị, doanh nghiệp, dịp này BHXH tỉnh trao tặng 62 sổ BHXH và 1.115 thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn. Đây là việc làm nhân văn, ý nghĩa, góp phần đẩy nhanh lộ trình thực hiện BHXH, BHYT toàn dân.

DUY TÙNG